

Số: /UBND-TTr  
V/v báo cáo kết quả tự đánh giá  
công tác PCTN huyện Triệu  
Sơn, năm 2021.

Triệu Sơn, ngày tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện Công văn số 1075/TTTH-PCTN ngày 16/5/2022 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 442/KH-TTCTP về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và Quyết định số 126/QĐ-TTCTP ngày 27/4/2022 của Thanh tra Chính phủ về ban hành “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021”. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng huyện Triệu Sơn năm 2021, như sau:

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Huyện Triệu Sơn có 34 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn, với diện tích tự nhiên 292,2km<sup>2</sup>, dân số hơn 20 vạn người, gồm 3 dân tộc: Kinh, Mường, Thái; là huyện có nhiều lợi thế về mặt địa lý, điều kiện tự nhiên ưu đãi để thúc đẩy phát triển kinh tế, bên cạnh đó được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh trên địa bàn huyện trong những năm qua, một số dự án lớn đã được đầu tư, triển khai thực hiện như: Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông QL 47C, TL 514; dự án đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn, đường nối trung tâm Thành phố Thanh Hóa đến đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, khu đô thị Sao Mai,....

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định; Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được quan tâm, chỉ đạo, triển khai sâu rộng từ huyện đến cấp xã, thị trấn và trong các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và tầng lớp Nhân dân.

### **II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN:**

#### **1. Đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN**

UBND huyện ban hành đầy đủ các kế hoạch triển khai thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đến các cơ quan, đơn vị. Tổ chức phổ

biển tuyên truyền quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thi hành và những văn bản pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh về công phòng chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện về công tác phòng chống tham nhũng, như: Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021. Đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt việc triển khai công tác phòng chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Năm 2021, UBND huyện đã thực hiện 14 cuộc thanh tra (Thanh tra theo kế hoạch 09 cuộc, thanh tra đột xuất 05 cuộc); trong đó có 03 cuộc thanh tra liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng. Các Kết luận thanh tra đã chỉ ra những sai sót, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân có liên quan và chỉ đạo kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

## **2. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng**

*2.1. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước:*

- Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018: Việc công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan luôn được triển khai thực hiện tốt theo quy định của nhà nước bằng nhiều hình thức như công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện, công khai tại các hội nghị, cuộc họp của cơ quan, đơn vị và thông báo bằng văn bản đến các phòng, đơn vị, cá nhân. Nội dung công khai tập trung các lĩnh vực như: Công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin hoạt động của UBND huyện, các kế hoạch, chương trình công tác của UBND huyện, thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, thông tin tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, các chế độ, định mức chi tiêu, tiêu chuẩn, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, ... Tổ chức các hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động tham gia xây dựng cơ quan và giám sát việc thực hiện.

- Kết quả cải cách hành chính 2021: UBND huyện ban hành Kế hoạch số 4911/KH-UBND ngày 29/12/2020 về cải cách hành chính năm 2021, trong đó xác định rõ nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 tập trung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác chỉ đạo điều hành. Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, chú trọng triển khai sử dụng phần mềm điều hành và quản lý văn bản; thường xuyên tuyên

truyền đến người dân thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đảm bảo đúng quy định.

UBND huyện đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đã công khai các thủ tục hành chính, các biểu mẫu, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến tại UBND các xã, thị trấn. Năm 2021 UBND huyện thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, góp phần giải quyết các thủ tục thuận tiện, nhanh chóng cho người dân, không còn thủ tục bị tồn đọng, chậm chễ chưa giải quyết.

- Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm thực hiện công khai minh bạch công tác tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Việc phân bổ, sử dụng nguồn ngân sách được quy định rõ tiêu chuẩn, định mức trách nhiệm và quản lý sử dụng ô tô, xăng xe, điện thoại, điện, nước, văn phòng phẩm, chi hỗ trợ thu nhập tăng thêm, chi hỗ trợ các ngày Lễ, Tết, các hoạt động hiếu, hỷ, khen thưởng được công khai, minh bạch trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

- Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích: Công tác kiểm soát xung đột lợi ích được quan tâm triển khai thực hiện. Kết quả chưa có thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích và chưa có trường hợp nào phải áp dụng biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích.

- Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức: Trong năm 2021, UBND huyện đã xây dựng và thực hiện Phương án số 2312/PA-UBND ngày 20/4/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Phương án 4621/PA-UBND ngày 13/8/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2021; Kế hoạch số 4303/KH-UBND về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc UBND huyện và công chức cấp xã năm 2021. Kết quả thực hiện: chuyển đổi vị trí đối với 2 công chức cấp huyện; chuyển đổi vị trí 42 công chức cấp xã.

- Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập: Công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện: Công văn số 1153/UBND-TTr, ngày 26/02/2021 về việc kê khai tài sản, thu nhập; Kế hoạch số 1640/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về kê khai, công khai tài sản, thu nhập; Quyết định số 7881/QĐ-UBND ngày 07/2/2021 về việc phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị

trần; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm GDNN-GDTX thuộc UBND huyện quản lý. Kết quả thực hiện việc kê khai có 150 đơn vị và 1.046 người, đạt tỷ lệ 100% số đơn vị, số người phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Việc công khai minh bạch tài sản, thu nhập được các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các trường mầm non, tiểu học, THCS, trung tâm GDNN-GDTX và UBND các xã, thị trấn được tổ chức công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập của từng cá nhân trước hội nghị tập thể cơ quan, đơn vị theo quy định. Kết quả thực hiện công khai có 150 đơn vị, 1.046 bản, đạt tỷ lệ 100% số đơn vị, số bản phải công khai và nộp về Thanh tra tỉnh lưu trữ, quản lý theo quy định.

- Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trong năm 2021: Năm 2021, UBND huyện tập trung chỉ đạo thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Chỉ thị 10/CT-TTg và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong tổ chức hoạt động của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, chỉ đạo và điều hành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ...; thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát các thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó giải quyết nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.

Thực hiện việc công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của UBND huyện trên cổng thông tin điện tử và trụ sở làm việc. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai việc tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của cử tri và phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, chưa có người dân và doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức qua đường dây nóng và hộp thư điện tử.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và điều hành; việc xử lý văn bản đã được thống nhất triển khai, áp dụng trên toàn huyện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng văn bản điện tử, thực hành tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

*2.2 Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước:*

*(Thẩm quyền do Thanh tra tỉnh thực hiện).*

### **3. Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng**

Qua công tác thanh tra năm 2021 đã tiến hành 14 cuộc thanh tra (thanh tra theo kế hoạch 09 cuộc, thanh tra đột xuất 05 cuộc); đã kiến nghị thu hồi 03 Giấy CNQSD đất của hộ gia đình, cá nhân và giảm trừ, thu hồi các chi phí bất hợp lý trong quản lý sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, với số tiền 574.169 triệu đồng và kiến nghị xử lý hành chính đối với 03 tập thể, 09 cá nhân có liên quan đến sai phạm, khuyết điểm được chỉ ra trong các kết luận thanh tra.

Trong năm 2021 qua công tác thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện và xử lý đối tượng có hành vi tham nhũng.

#### **4. Đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng**

Năm 2021, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và các biện pháp phòng ngừa, UBND huyện chưa phát hiện vụ việc có hành vi tham nhũng để phải thực hiện xử lý và kiến nghị thu hồi tiền, tài sản.

#### **5. Điểm tự đánh giá công tác PCTN năm 2021**

Căn cứ Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn do Thanh tra Chính phủ ban hành, UBND huyện Triệu Sơn tự chấm điểm đạt: 52,5/80 điểm (*Thang điểm của Bộ chỉ số là 100 điểm, trong đó có 20 điểm thuộc đánh giá, chấm điểm của tỉnh.*)

### **III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:**

#### **1. Nhận xét**

Năm 2021, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn được Huyện ủy, UBND, Chủ tịch UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm, phối hợp chặt chẽ. Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được triển khai, thực hiện kịp thời.

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện, từng phòng ban, ngành, đơn vị và các xã thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Công tác quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; Luật, Nghị định, Thông tư, hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo về phòng chống tham nhũng của Trung ương, của tỉnh được triển khai đến đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, liên tục; trong đó, chú trọng việc xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tham nhũng, lãng phí trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Vai trò người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát trong các cơ quan, đơn vị được phát huy và thực hiện nghiêm túc theo quy định.

#### **2. Kiến nghị: Không.**

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 đến Thanh tra tỉnh Thanh Hoá để tổng hợp, chấm điểm./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra tỉnh (Đề báo cáo);
- Lưu: VT, TTr.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**